

TGE - รอบตามน้ำของ(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวสีจั่วหัว...

เอาแบบเป็นคำถาม ที่หลายๆ ท่านสงสัยถามกันนั้นแหละครับ เป็นรอบตามน้ำของหุ้น หลายๆ ตัว หรือ ตอนนี่ เป็นรอบตามน้ำ ของตลาด หรือ SET Index ใช้แล้วหรือไม่ แต่ก็มีอีกคำถามหนึ่งเหมือนกันว่า รอบตามน้ำของจริง หรือ ลิงหลอกเจ้า กันแน่.. ก็ย่อมเป็นธรรมดาและเวลาที่ตลาด ลงมาอย่างต่อเนื่อง จนอยู่ในระดับต่ำมากๆ เวลามีการ Rebound หรือ เด้งกลับใดๆ ก็มักจะมีอาการตื่นเต้นกันบ้างแหละ หรือ ดีไม่ดี คิดไปถึงขั้นว่า นี่น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว จนบางครั้ง เราอาจจะลืมเงื่อนไขบางอย่างไปชั่วขณะหนึ่ง เรียกว่า ภาพดี ๆ มันทำให้หลงแบบนั้นก็ว่าได้... แล้วยิ่งถ้าเห็นปัจจัยในด้านพื้นฐาน หรือปัจจัยด้านตัวเลขต่างๆ นานา เริ่มจะกลับมามีทิศทางที่ดี จนอาจจะมีการคาดหวังการขึ้นไปได้ถึงระดับ 1550 หรือ จะเอาถึง 1600 กัน ก็ยังมี... แต่เงื่อนไขหลักที่ 1455-1460 ยังไม่ทำอะไรให้เราได้เห็นอิทธิพลของการเป็นแนวต้านเสียก่อน ก็ยังไม่น่าจะรับมองการณ์ไกลไปถึงระดับนั้นเลย หรือถ้าจะว่ากันไปแล้ว ต้นๆ สัปดาห์นี้ เอากันที่ 1430+/- กันก่อนเลยก็ได้ หากมาแกว่งๆ ในระดับนี้ แล้วไม่ผ่าน หรือยิ่งถ้ามีการอ่อนตัวจากระดับนี้ลงมาละก็ เงื่อนไขเดิมๆ ของการเป็นคลื่นขาลง แบบ ABC ระยะเวลา 2 ก็ยังคงอยู่นะ หรือ แม้แต่ขึ้นไปถึงระดับ 1455-1460 แล้วไม่ผ่าน เงื่อนไขเดิม ก็ยังอยู่ หรือถ้าจะเอาดีกว่า ที่กล่าวมา ให้ถึง 1520+/- โน่นเลย ถ้ายังไม่ผ่าน ยังไงเสีย เงื่อนไขของการเป็น ABC ขาลงระยะเวลา 2 ก็ยังอยู่ก็อย่างที่ว่าไว้ใน LIVE นั้นแหละ ต้องผ่านช่อง 1460 ถึง 1520 ให้ได้ก่อน ตลาดถึงจะมีแนวโน้มดี ๆ ได้

ดูตามเกม...

อันนี้ ก็น่าจะเข้าข่าย เกมตามน้ำได้แน่ๆ ไว้ก่อนละ แต่ก็อย่างว่านะ เทคนิคใครๆ ก็รู้กันทั้งนั้น แล้วยังก็ต้องระวังไว้ว่า อาจจะตกเป็นเครื่องมือของรายใหญ่ๆ ก็ว่าได้ ทางหนึ่งจึงจำเป็น

แนวรับ : ...2.04-2.00 อย่าพลิกลงมาต่ำกว่า 1.95

เป้าหมาย : ...2.20-2.30 ถ้ายืน 2.20 ได้จริง ก็ลุ้นยาว

Price Chart...(TGE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TGE... ก็น่าจะเป็นรูปแบบราคา ที่น่าจะเล่นตามน้ำได้ละ เพราะ การขึ้นมาก่อนหน้านี้ แล้วมามีการแกว่งตัวออกข้าง แล้วก็ตามด้วยการผ่านระดับราคา 1.95 ขึ้นมาได้... นั่นจึงเป็น Price Pattern ต่อเนื่อง หรือ รอบที่แล้วขึ้นอย่างไร รอบนี้ ก็น่าจะขึ้นจนมีระยะทาง ที่ใกล้ๆ เคียงกัน นั่นคือ อาจจะแรงๆ ไปถึง 2.40 เลยได้ อาจจะไม่ใช่แค่ 2.20-2.30 ... แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าขึ้นได้ตามภาพที่กล่าวมาจริงๆ แล้วยิ่งแกว่งตัวเหนือระดับ 2.20 ได้อย่างมั่นคง โอกาสที่จะไปได้ไกลๆ กว่า 2.40 ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน แบบว่าถ้าจะเอากันตามเป้าหมายจากภาพของ MA. ในระยะกลางขึ้นไปนั้น ก็อาจจะหวังกันได้ถึงระดับ 4.00 กันโน่นเลย